



Nghi thức rước nước trong lễ hội đền Trần.

# Người dân nô nức tham gia lễ rước trong lễ hội đền Trần

Mở màn cho chuỗi hoạt động diễn ra trong lễ hội đền Trần, lễ rước chiều ngày 13 tháng Giêng được tổ chức với sự tham gia thành kính, trang nghiêm của hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương. Chua năm nào lễ rước diễn ra quy mô với số lượng lớn đoàn tham gia như năm nay, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân, chung sức đồng lòng của mỗi người dân đối với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Trần.

Mùa lễ hội năm nay, làng Tam Đường, xã Tiến Đức có hơn 100 người dân tham gia lễ rước. Ngay từ sớm, người dân các thôn trong xã Tiến Đức đã nô nức chuẩn bị trang phục, kiệu rước, cờ phướn... tập trung trước sân đền, bảo đảm lễ rước nước được diễn ra linh thiêng, an toàn nhất. Là một trong những người tham gia đoàn rước nước nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Lụa cho biết: Ngày từ tháng Chạp, các đội tế lễ đã lên kế hoạch phục vụ lễ hội đền Trần. Năm nay tôi phục vụ đoàn nghi lễ truyền thống đi theo kiệu rước Thái sư Trần Thủ Độ. Được tham gia các đoàn tế là niềm vui của người dân địa phương, ai cũng phấn khởi và mang theo niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, sản xuất thắng lợi.



Các bậc cao niên lấy nước nơi dòng nước trong sạch, tinh khiết giữa sông Hồng.

Còn bà Phạm Thị Ngà tham gia đoàn tín đồ Phật tử thôn Tam Đường trong lễ rước hào hứng chia sẻ: Sau 3 năm lễ hội truyền thống bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay nhân dân địa phương ai cũng nô nức đi theo các đoàn rước cầu cho lễ hội đầu năm diễn ra thuận lợi. Người dân chúng tôi đồng lòng tưởng nhớ công lao các vị vua triều Trần, gìn giữ truyền vẹn những nghi thức lễ cổ truyền và những truyền thống tốt đẹp của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Rước nước là nghi lễ mang tính phổ biến, được thực hành trong hầu khắp các hội làng của cộng đồng cư dân ven các dòng sông lớn thuộc châu thổ Bắc Bộ. Với người dân Tam Đường nói riêng, cộng đồng các làng thuộc xã Tiến Đức nói chung, lễ rước nước rất được chú trọng, tổ chức trên sông Hồng. Theo các bậc cao niên trong vùng, nghi lễ này được thực hiện từ hàng trăm năm qua, có ý nghĩa nhắc nhở con cháu nhớ lại thú xưa xưa nhà Trần trước khi được giang sơn xã tắc vốn làm nghề chài lưới trên sông. Là một trong những bậc cao niên của làng Tam Đường, cụ Phan Văn Tư nay đã ngoài 80 tuổi nhưng từ nhiều năm qua luôn tham gia đầy đủ các nghi thức trong lễ rước thủy và rước bộ. Cụ Tư chia sẻ: Đối với lễ hội đền Trần, nghi thức rước nước là nghi thức thiêng liêng. Tham gia lễ rước, ai lễ rước nước rất được chú trọng, mong muốn xin được nước ở ngã ba sông Hồng, nguyện cầu một năm mới tốt lành, thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất trong lễ rước nước là nghi thức lấy nước nơi dòng nước trong sạch, tinh khiết giữa sông Hồng.

Trên đường từ sông Hồng trở về, trong niềm hân hoan đã lấy được nước thiêng, mọi người cùng chúc nhau một năm mới tốt lành, vạn sự hanh thông. Những con người dù xa lạ, dù chưa một lần gặp mặt nhưng nhờ nghi lễ truyền thống bỗng chốc như trở nên thật gần gũi, thân quen. Giữa không gian sông nước, họ trao nhau nụ cười ấm áp, cùng sẽ chia chút lộc may mắn đầu năm. Thủ nhang Đặng Vũ Trần Nhà cho biết: Năm nay dù mưa nhưng người dân một lòng tham gia nghi thức cổ truyền. Mong rằng từ lễ hội truyền thống việc bảo lưu những nét đẹp trong truyền thống văn hóa ngày càng được quan tâm hơn.

Sau từ 3 - 5 ngày tế lễ, nước ở trong chum được lấy ra phân phát cho các giáp mang về chia lại cho các gia đình trong thôn làng để lấy phúc. Tập tục này cho đến nay luôn được coi là một nét văn hóa đặc biệt của lễ hội đền Trần. Cũng từ đây, lịch sử dân tộc với một vương triều cường thịnh cùng những chiến công lẫy lừng 3 lần thẳng giặc Nguyên Mông trở nên thật gần gũi, chân thực và sống động khiến mỗi người dân cũng như du khách thập phương thêm phần khởi, tự hào.

TU ANH

## THANH NIÊN KIẾN XƯƠNG

# Sẵn sàng nhập ngũ

Ngày 6/2 tới đây, 355 thanh niên Kiến Xương sẽ nhập ngũ. Kế thừa truyền thống vẻ vang của quê hương, đến thời điểm này các tân binh đã sẵn sàng tâm thế, chờ ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù là con cả trong gia đình nhưng khi biết địa phương tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, em Hoàng Đức Cảnh, sinh năm 2004, ở thôn Tân Đông, xã Bình Định đã gác lại công việc ở Hà Nội để về thực hiện nghĩa vụ của công dân. Đối với Cảnh, việc tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) vừa là làm tròn trách nhiệm, cũng là niềm tự hào của bản thân, vinh dự của gia đình. Cảnh cho biết: Em rất vui và may mắn khi được bố mẹ, bạn bè ủng hộ, em rất tin tưởng mình có thể góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, ý chí để ngày càng trưởng thành. Em sẽ phấn đấu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kiến Xương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ, Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định. Hiện nay, đơn vị đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân với phương châm "Trang trọng, chu đáo, an toàn, nhanh gọn",

thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện khẳng định: Những thanh niên lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là những người viết tiếp lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quân đội, công an và quê hương Kiến Xương anh hùng. Đây là môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức, sức khỏe, phong cách sống và tác phong làm việc. Tin tưởng rằng tất cả thanh niên nhập ngũ năm nay sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, các khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, nhằm động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn đã tổ chức tặng quà, động viên thanh niên. 100% thanh niên của huyện Kiến Xương đều vững vàng tâm lý, tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường về đơn vị mới.

THU THUY



Khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương.

# Giám sát trọng điểm dịch Covid-19 trong cộng đồng

Từ nhiều tháng nay, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên về các địa phương để phối hợp giám sát trọng điểm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Việc giám sát nhằm phát hiện, cách ly kịp thời người mắc Covid-19, qua đó đánh giá tỷ lệ mắc, xu hướng, diễn biến dịch Covid-19, chủ động đưa ra biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả. Hoạt động giám sát trọng điểm dịch Covid-19 được thực hiện từ năm 2022. Theo đó, mỗi tháng 2 - 3 lần cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về các địa phương phối hợp với trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện giám sát. Sau khi tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa việc giám sát trọng điểm dịch Covid-19,

cán bộ y tế sẽ tiến hành thu thập thông tin, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các chợ và khu dân cư. Đến nay, hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã được lấy, thực hiện test nhanh ghi nhận một số mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Riêng tháng 1/2023 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp giám sát tại một số xã, phường của thành phố Thái Bình, 2 huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Truyền, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm của người dân được thực hiện ngẫu nhiên. Người tham gia giám sát ở bất kỳ độ tuổi nào, thường xuyên sinh sống tại gia đình trong vòng 4 tuần trước khi giám sát. Việc giám sát được thực hiện bằng

phương pháp thu thập thông tin và lấy mẫu xét nghiệm. Ban đầu, khi chưa hiểu về mục đích của việc giám sát một số người dân còn e ngại nhưng sau khi được tuyên truyền lại tích cực tham gia. Trong quá trình giám sát, các địa phương đều phối hợp với Trung tâm thực hiện hiệu quả việc lấy mẫu, thu thập thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tuyên truyền dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới để tránh tu tưởng chủ quan, lơ là. Sau khi giám sát, căn cứ kết quả xét nghiệm, Trung tâm đưa ra những đánh giá về tình hình, diễn biến, nguy cơ dịch bệnh. Dù hiện nay dịch bệnh đang được kiểm soát, số ca mắc mới giảm rõ rệt, tuy nhiên, trước sự xuất hiện của hàng loạt biến thể phụ mới thời gian qua cùng

việc giám sát cộng đồng vẫn ghi nhận có ca mắc Covid-19 và tu tưởng chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân có thể khiến dịch lây lan, bùng phát. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao nhất về đại dịch Covid-19. Cụ thể, đại dịch Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng. Theo WHO, đại dịch Covid-19 có thể đang trong thời điểm chuyển tiếp, cần được theo dõi cẩn thận để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Sau tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân 2023, số ca mắc Covid-19 có thể tăng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện giám sát trọng điểm dịch Covid-19 trong cộng đồng theo kế hoạch đã xây dựng. Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm cho biết: Cùng

với việc duy trì giám sát tại các cơ sở y tế và giám sát điểm tại một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương..., Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện giám sát dịch Covid-19 trong

cộng đồng. Khi có dấu hiệu ổ dịch sẽ tiến hành mở rộng việc giám sát. Ngoài dịch Covid-19, Trung tâm cũng sẽ thực hiện giám sát cúm, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh truyền nhiễm trong tiềm chúng như sởi, bạch hầu, ho gà... Diễn biến dịch vẫn phức tạp, khó

lượng tại nhiều quốc gia. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo các địa phương, người dân không được chủ quan, lơ là; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để kiểm soát tốt dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

HOÀNG LANH



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên để giám sát dịch trong cộng đồng.